

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570

ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ กทท.ครั้งที่
9/2563
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

วิสัยทัศน์ (Vision) “พัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”

- พันธกิจ (Mission)**
- (1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาที่เป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหา และพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
 - (2) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนา นักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 - (3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างโอกาส และประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 - (4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
 - (5) พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่านิยม (Core Values) VRSAT (เราคือ กทท.)
 Visionary = มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล, Risk Management = การตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง, Spirit = มีจิตใจที่มุ่งมั่น กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวิตชีวาในการทำงาน,
 Accountability = มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม, Teamwork = ทำงานเป็นทีม/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	(SO1) การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	(SO2) การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย	(SO3) การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	(SO4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริการทางการกีฬาของ กทท.	(SO5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ (Goal)	(G1) ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานานาชาติ SAT - 01 อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 2564,2566,2568,2570) อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ (ปี 2565) อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ (ปี 2567) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ (ปี 2569) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์	(G2) มีนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน SAT - 02 ระดับความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระดับ 5 (ปี2564) SAT - 03 ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี (ปี 2565 - 2570)	(G3) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา SAT - 04 ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา และการแข่งขันกีฬาทุกระดับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ต่อปี (ปี 2564 - 2570)	(G4) สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการกีฬาของ กทท. ไม่ต่ำกว่า 4.35 (ปี 2564 - 2570)	(G5) มีคะแนนประเมินผล SE-AMเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง SAT - 06 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปี 2564) = 3.00 คะแนน (ปี2570) = 4.00 คะแนน

ยุทธศาสตร์ (Strategic)	(S1) สร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกและ สนามกีฬา (National Training Center : NTC) ทั้งในส่วนกลางและขยายสู่ภูมิภาค	(S2) พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา เพื่อรองรับการพัฒนา กีฬา	(S3) พัฒนาให้นักกีฬาเป็นเลิศประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	(S4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ	(S5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	(S6) พัฒนารูขี้อยู่และสิทธิประโยชน์ของ กทท.	(S7) การพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กทท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานและประโยชน์สูงสุด	(S8) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กทท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง	(S9) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
-------------------------------	---	---	--	---	---	---	--	---	---

กลยุทธ์ (Tactic)	(T1) สร้างและพัฒนา NTC ที่ได้มาตรฐานและบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อให้บริการทางการกีฬาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา	(T2) พัฒนาคณะกรรมการวิชาการและบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีมาตรฐานและมีผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของสมาคม สอดคล้องกับความต้องการของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ	(T3) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน	(T4) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาให้มีความก้าวหน้าเป็นเลิศประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	(T5) พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้สามารถสร้างรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดำรงชีพได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของการเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นๆ	(T6) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	(T7) การพัฒนาเมืองกีฬา	(T8) เพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนรายใหม่และรักษาผู้สนับสนุนรายเดิม	(T9) พัฒนาการบริหารจัดการ การให้บริการทางการกีฬา	(T10) สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬาของ กทท. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ตามที่กฎหมายกำหนด)	(T11) ผลักดันการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ให้มีประสิทธิภาพ	(T12) การพัฒนามาตรฐานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
-------------------------	--	--	---	---	--	--	------------------------	---	--	---	---	---

แผนงาน/โครงการ (Project)	1.1 โครงการสร้างและพัฒนา ศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาของ กทท. ตามรูปแบบ NTC ที่ได้มาตรฐานที่ กทท. กำหนด	2.1 โครงการขยายความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬาขององค์กรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ 2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน 2.4 โครงการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม 2.5 โครงการสรรหาและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนา กีฬา	3.1 โครงการพัฒนาองค์ประกอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอาเซียนเพื่อเป็นคู่เทียบกับมาตรฐานการดำเนินงานของ กทท.	4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา 4.2 โครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา 4.3 โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 4.4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ 4.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสวัสดิการสำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา	5.1 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ 5.2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ 5.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬามวย 5.5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ 5.6 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬามวย	6.1 โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันกีฬา 6.2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 6.3 โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)	7.1 โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)	8.1 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์	9.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ 9.2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ให้พร้อมใช้งาน 9.3 โครงการบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงานส่งเสริม	10.1 โครงการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์ 10.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย 10.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ	11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (SE-AM 8 ด้าน)	12.1 โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ CSR 12.2 โครงการศึกษา และกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติกรดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
---------------------------------	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--